
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดราชบุร)ี 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่   ณ ศาลาประชาคมอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวัดราชบรุ ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคบั
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๐๐ 

กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๓,๒๔๗ ล้านไร่ หรือ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ ของเนื้อที่ 
ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรเีปน็
แนวพรมแดนสันปันน้ า ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านจังหวัด
ราชบุรีในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
เขตการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อ าเภอ ๑๐๑ ต าบล ๙๗๗ หมู่บ้าน ๖๙ ชุมชน  

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง ๓๐ เทศบาลต าบล และ ๗๗ องค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดราชบุรี ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือสถานการณ์
ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด
และสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คณะสมาชิกวุฒิสภา
เดินทางถึงศาลาประชาคมอ าเภอสวนผึ้ง เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง และคณะ ในโอกาสลงพ้ืนที่จัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานและภาค
ส่วนต่าง ๆ น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและน าไปสู่การขับเคลื่อนตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
 ส าหรับข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๒๔๗ ล้านไร่ มีสภาพพ้ืนที่เป็น
ภูเขาสูง ที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม แบ่งการปกครองเป็น ๑๐ อ าเภอ ๑๐๑ ต าบล ๙๗๙ หมู่บ้าน ๖๙ ชุมชน 
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โดยพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย ๔ ต าบล ๓๙ หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๕๔,๕๓๖ คน  
มีครัวเรือน จ านวน ๑๘,๘๒๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และมี
ประชากรหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ไทย กะเหรี่ยง มอญ ลาว  
 ในนามของจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณท่านรองประธานคณะกรรมการฯ และคณะ ที่ให้ความส าคัญ
กับจังหวัดราชบุรี และให้เกียรติมารับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
จังหวัดราชบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ/ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างสอดคล้องกันต่อไป 
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้  
ประกอบด้วย 

๑. นายวิทยา  ผวิผ่อง    รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๒. นายจเด็จ  อนิสวา่ง    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
๓. พลเอก เลิศรัตน์  รตันวานชิ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. นายเฉลา พวงมาลัย   กรรมการ 
๕. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ ์  กรรมการ 
๖. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร   กรรมการ  
๗. นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี   กรรมการ  
๘. นายศรศีักดิ์ วฒันพรมงคล   กรรมการ  
๙. พลเอก วสนัต ์ สรุิยมงคล   กรรมการ ในคณะกรรมการฯ ภาคตะวันออก  

 
ผู้ตรวจราชการ หรือผู้แทน ร่วมเดนิทาง ดงันี ้
ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
๑. นายภูมินทร  ปลั่งสมบัต ิ    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 
๒. นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
      เขตตรวจราชการที่ ๓ 
กระทรวงมหาดไทย 
นายพิริยะ  ฉนัทดิลก    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
      เขตตรวจราชการที่ ๓  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ 
นายศิริชัย  เรืองฤทธิ ์     ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและ 

       ขับเคลือ่นการบริหารจัดการที่ดิน 
กรมหม่อนไหม 
นางพรไสว  ชุ่มบุญช ู    ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
      สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติ์ พระบรมราชินนีาถ  
      กาญจนบุร ี
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 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน อันสืบเนื่องมาจากการที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เล็งเห็นว่า
สมาชิกวุฒิสภาควรจะได้ลงพื้นที่พบประชาชนเพ่ือรับฟังความเห็นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน แต่สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร แต่ท าหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ วุฒิสภาท าหน้าที่เป็น 
คนกลางที่จะน าข้อมูลที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนไปสู่คณะกรรมาธิการประจ าวุฒสิภาที่รับผิดชอบในการน า
ประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะของประชาชนไปใหส้่วนราชการที่เกี่ยวข้องรบัไปด าเนินการแก้ไขตามหนา้ที่
และอ านาจต่อไป ทั้งนี้ ได้รายงานความคืบหน้าประเด็นข้อเสนอแนะของประชาชนจากการลงพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี จ านวน ๔ ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 ๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านคา เสนอปัญหากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงพยาบาลบ้านคาขัดข้อง
หรือไฟตกบ่อยครั้ง ท าให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย และส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาล ผู้ป่วย รวมทั้งปัญหาเรื่องน้ าประปาส าหรับใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคไม่สะอาด และไม่
เพียงพอ ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือ 
โดยเร่งด่วน จึงได้มอบให้นายเฉลา พวงมาลัย กรรมการผู้ประสานงานจังหวัดราชบุรี และนายทวีวงษ์ จุลกมนตรี 
กรรมการ ประสานงานและติดตามแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการประสานงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด ท าให้
ปัญหาของโรงพยาบาลบ้านคา ได้รับการแก้ไขในเบื้องตน้แล้ว ส่วนกรณีไฟฟ้าตกที่โรงพยาบาลบ้านคา ได้รบั
การแก้ไขจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ามาด าเนินการเดินสายไฟและแก้ไขไฟฟ้าทั้งระบบให้เป็นที่เรียบร้อย
จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ส่วนกรณีปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการและน้ าไม่สะอาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบึงได้ท าการจัดสรรน้ าจากเขื่อนมาให้ใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งมีการจัดท าระบบบ าบดัน้ า 
เพื่อให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะต่อการน ามาใช้  
 ๒)  นางพิมพ์ภรณ์ พรมเวหา เลขานุการสมาคมเกษตรกรพอเพียงเพ่ือการท่องเที่ยวสวนผึ้ง และ 
นายสกล คุณาพิทักษ์ ประธานเครือข่ายเรียกร้องสิทธิที่ดินท ากิน เสนอเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน 
ในอ าเภอสวนผึ้งว่าไม่ใช่ที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
จึงไม่ใช่ที่ดินหวงห้ามที่กรมธนารักษ์จะน าไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และน ามาให้ราษฎรเช่าเป็นที่ดินท า
กิน จึงน ามาสู่ปัญหาที่ประชาชนถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ราชพัสดุ รวมทั้งยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่ดินสาธารณประโยชน์ และพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  และ
ขอให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิในที่ดินท ากิน รวมทั้งขอให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกล่าวต่อไป ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พิจารณาเรื่องดังกล่าวและได้น าส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 ๓) นายมนญู ทันทวิสุทธิ์ ประธานกรรมการหมู่บา้นซอนต้า เสนอให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนนิการ
ขุดลอกจอกแหนในสระน้ าบ้านซอนต้าที่มีอยู่เต็มพ้ืนที่ ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่สามารถใช้น้ าในสระได้ 
เนื่องจากมีสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมมานาน จนเกิดเป็นเชื้ออีโคไล ชาวบ้านที่ท าปศุสัตว์เมื่อวัวดื่มน้ าเข้าไป เชื้อ
เข้าสู่ตัววัว ไม่สามารถก าจัดได้ เมื่อน าไปผลิตน้ านมเข้าสู่ท้องตลาด กรมปศุสัตว์ตรวจเจอเชื้ออีโคไล นมโดน
ตีกลับ เกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ประสานหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
แล้ว ซึ่งเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว  
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เข้ามาด าเนินการขุดลอกวัชพืชที่อยู่รอบบริเวณคันอ่างเก็บน้ าและภายในอ่าง ทั้งแบบผิวน้ าและใต้น้ า เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ท าให้
จ านวนวัชพืชลดลงไปมากกว่าครึ่ง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าภายในอ่าง ประชาชนสามารถน า
น้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพได้ 
 ๔) นางสาวสายฝน ภานุมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เสนอปัญหาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยท่ี 
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบรโิภค โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งถงึแมโ้รงเรียนจะมแีหล่งน้ า คือ สระน้ า ๒ สระ 
น้ าบาดาล ๒ บ่อ แต่ก็มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอใช้ในการพักอาศัยและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา ประเด็นนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการประสานทางจังหวัดราชบุรี และ สทนช. เพ่ือศึกษาและ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว โดยขณะนี้ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ ได้จัดท าโครงการ 
ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รวมถึงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
๗๖,๑๗๘,๘๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ 
 นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
โดยแบ่งออกเป็น ๗ ภาค ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการลงมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือน าผล
การด าเนินงานของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน มาบอกเล่าให้ประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายส าคัญ
หลายฉบับที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากมีการแชร์ข่าวปลอม ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจ าทั้งปรับ หรือต่อไปจะมี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรบัเป็นพินัย ซึ่งการกระท าความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ต้องติดคุกแล้ว แต่เป็นการ
ปรับเป็นพินัย ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระเงินค่าปรับตามที่ก าหนด โดยการปรับนั้นมิใช่เป็นโทษ
ปรับทางอาญา รวมทั้งไม่มีการจ าคุกหรือกักขังแทนการปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม 
และเร็ว ๆ นี้ จะมีกฎหมายพิเศษออกมาอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร คือ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... หรือร่างกฎหมาย
สมรสเท่าเทียม ถ้ากฎหมายนี้ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้โดยเปิดเผย ผู้หญิง
กับผู้หญิงก็แต่งงานกันได้โดยเปิดเผย ถือว่าเท่าเทียมกัน  
 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 ๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุร ี
 นายเกริก มั่นคง นักวิชาการพลังงานช านาญการพิเศษ ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ นโยบายของกระทรวง
พลังงาน คือ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยให้ความส าคัญกับพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกระทรวงพลังงาน จะเน้นเรื่องการพัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมสัดส่วนการ
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ผลิตและการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ชุมชนมีการพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาพลังงาน เพ่ือ
สนองความต้องการตามศักยภาพของพ้ืนที่  
 ในส่วนของหน้าที่และอ านาจส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี นอกจากเรื่องการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ หน้าที่อีก
ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของ
กระทรวงพลังงาน จะเน้นเรื่องการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ชุมชนมี
การมีการพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพ่ือสนองความต้องการตามศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่ง จะมา
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมมีความสุข”  
 ส าหรับโครงการส่งเสริมพลังงานในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ ๑) ค้นหาความ
ต้องการของประชาชน อาทิ ประชาชนอยู่ในภาคเกษตรต้องการแหล่งน้ าท าการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผู้แปรรูป หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตร ต้องการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และประชาชนทั่วไปต้องการลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน  ๒) ค้นหาศักยภาพด้านพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อาทิ ศักยภาพของ
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล หรือสิ่งของเหลือใช้ด้านการเกษตร และ ๓) การประสานกับภาคี
เครือข่าย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานด้าน
เกษตร หน่วยงานด้านพัฒนาชุมชน หน่วยงานด้านแหล่งน้ าต่าง ๆ  และที่ส าคัญคือภาคประชาสังคม  
ภาคประชาชนที่จะขับเคลื่อนโครงการให้ยั่งยืนได้ ส าหรับเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ  
คือ งบประมาณ ซึ่งงบประมาณในการจัดโครงการได้มาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) งบประมาณของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งข้อจ ากัดเรื่องได้รับจัดสรรน้อย แต่ข้อดีคือมีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ 
และ ๒) งบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์มาก แต่มี
งบประมาณที่เพียงพอในการจัดหาระบบเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนของกองทุนฯ จะเน้นเรื่องการสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานตามความต้องการของประชาชน เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ดอนแร่ ผลิต
เนื้อสุกรแดดเดียว กุนเชียง ได้สนับสนุนระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนคลอง
บางป่า ผลิตชา เครื่องดื่มสมุนไพร ข้าวเกรียบ ได้สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้กลุ่มลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส LPG ในส่วนของปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน จ านวน ๑๐ แห่ง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
๑๒,๐๒๖,๑๙๐ บาท อาทิ ๑) โครงการติดตัง้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูง จ านวน ๓๑ ระบบ 
ในพ้ืนที่ ๔ ต าบล ได้แก่ ต าบลรางบัว ต าบลดอนตะโก ต าบลบ้านคา และต าบลยางหัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า จ านวน ๓๑ กลุ่ม สามารถแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน 
ภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่ได้ไม่ต่ ากว่า ๔๖๕ ไร่ ลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงในการสูบน้ าไม่ต่ ากว่า ๖๗๘,๙๐๐ บาท 
๒) โครงการติดตั้งระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๕ ระบบ ในพ้ืนที่ ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลบางแพ 
ต าบลยางหัก และต าบลกรับใหญ่ โดยผู้ได้รับประโยชน์เปน็กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๕ กลุ่ม สามารถเพิม่
มูลค่าและคุณภาพผลผลิตด้านการเกษตร เช่น กลุ่มผลิตกาแฟ กลุ่มผลิตล าไย กลุ่มกล้วยตาก กลุ่มสมุนไพร
ปีละไม่ต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นการลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงไฟฟ้าและก๊าซ LPG และ ๓) โครงการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Gird)  
จ านวน ๓๗ ครัวเรือน ในพ้ืนที่ต าบลบ้านบึง (กลุ่มบ้านบางกะม่า) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเดิม รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
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ใช้พลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับสนับสนุน เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับห้องเย็นของกลุ่มวิสาหกิจต าบลดอนคา โครงการสถานีสูบน้ าต าบลเกาะพลับพลา เป็นต้น 
 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ กล่าวชื่นชมส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีที่มีการด าเนิน
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานว่าสุดท้ายแล้วติดปัญหาอะไร สาเหตุที่ไม่ผ่านเพราะอะไร และในการเสนอ
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนนี้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ อีกประเด็นหนึ่งมีข้อสอบถาม
จากพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กรรมการ ว่า ในปีนี้งบประมาณของกองทุนเหลือเพียง ๑๐ ล้านบาท  
ได้เสนอไปแล้วกี่โครงการ ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ งบประมาณเพียงพอหรือไม่ ถ้ามีส่วนที่ไม่พอจะท า
อย่างไร และทั้งหมดนี้มีแผนงานด าเนินการอย่างไร รวมถึงมีคู่มือส าหรับประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการยื่นเรื่องค าขอโครงการหรือไม่   
 นายเกริก มั่นคง นักวิชาการพลังงานช านาญการพิเศษ ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ชี้แจงว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งของบประมาณไปจ านวน ๒๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติจ านวน ๑๒ ล้าน
บาท จากการสอบถามไปยังกองทุนฯ ไม่ได้แจ้งสาเหตุที่ตัดโครงการว่าเกิดจากอะไร ในส่วนของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับวงเงินจัดสรร ๑๐ ล้านบาท จังหวัดราชบุรีเสนอขอไปประมาณ ๓ ล้านบาท สาเหตุ
เนื่องจากระยะเวลาเสนอโครงการค่อนข้างกระชั้นชิด ท าให้มีเวลาประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะน้อย จึงมี
แนวคิดว่าจะน าโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเสนอในปีต่อ ๆ ไป ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ ได้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามไปถึงองค์การบรหิารสว่น
ท้องถิ่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการพลังงานทดแทนจริง ๆ  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้ให้เสนอแนะว่า ๑) ขอให้ส านักงานพลังงาน
จังหวัดราชบุรีสรุปข้อมูลตั้งแต่มีโครงการของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดราชบุรีเสนอ
โครงการไปแล้วกี่โครงการ งบประมาณเท่าไหร่ ได้รับการจัดสรรกี่โครงการ งบประมาณเท่าไหร่ ถูกตัดกี่
โครงการ สาเหตุท่ีถูกตัดเพราะอะไร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ น าไปเสนอให้ส่วนกลาง
รับทราบว่าการจัดสรรยังไม่ตรงกับความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนที่ ๒) ขอฝากให้รองผู้ว่าราชการจงัหวดั
ราชบุรีให้การสนับสนุนส านักงานพลังงานจังหวัด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ
และต าบล อาจขอให้ส่วนราชการอื่น ๆ อาทิ ปลัดอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ไปช่วยประสานงาน
กับท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือให้โครงการนี้เข้าถึงพ่ีน้องประชาชนอย่างทั่วถึง (๓) พ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้งมี
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่บุกรุกของรัฐหรือพ้ืนที่ของทหาร เห็นว่าโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงเป็นทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่น ๆ ขอให้ใช้งบประมาณจากกองทุนนี้ให้เต็มจ านวนที่ได้รับการ
จัดสรร ๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีแนวคิดที่จะเสนอให้กองทุนคืนวงเงินจัดสรรให้กับจังหวัดกลบัมา
เป็น ๒๕ ล้านบาทเหมือนเดิม เพื่อจะได้แก้ปัญหาและส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนให้ตรงจุดมากขึ้น 
 ๒. แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
 พันเอก ไพโรจน์ เชื้อสมุทร หัวหน้าส านักงานกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ราชบุรี น าเสนอแนวทางการสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวดัราชบรุี มีภารกิจอ านวยการ 
วางแผน ประสานงาน และก ากับดูแลการบูรณาการทุกภาคสวน ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
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ภายในจังหวัดราชบุรี เสริมสรางความมั่นคงภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือปองกันภยันตรายจากภัยคุกคาม 
โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ไมใหเกิดขึ้นตั้งแตยามปกติ รวมไปถึงการคลี่คลายสถานการณตามระดับ
ความรุนแรง ดวยการใชกลไกและมาตรการที่ก าหนดไวใหอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเสริมสราง
ความสามัคคีปรองดอง และความมั่นคงตอสถาบันหลักของชาติ ทั้งนี้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้น าท้องที่ท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัด ด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ๑) การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ได้แก่ กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมการสานเสวนาสงเสริมการมีสวนรวมและปรึกษาหารือ (กลุม 
อาชีพ) ท าให้ได้รับทราบปญหาและมีการบูรณาการปญหารวมกันระหวางประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของกับปญหาในแตละพื้นที่ ๒) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ อาทิ จัดการอบรม
ใหความรูโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการปราชญรวมใจ สรรคสรางไทยเปนหนึ่ง
จัดการอบรมถายทอดองคความรูของปราชญเพ่ือความมั่นคงใหประชาชนที่สนใจผานศูนยการเรียนรูหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติเพ่ือความมั่นคง (ทสปช.) 
โครงการการจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) ฝกจัดตั้ง หมูบานอาสาพัฒนา
และปองกันตนเอง (อพป.) และ ๓) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ  
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป เป็นต้น  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า อยากทราบเกี่ยวกับสถานการณ์
ความมั่นคงว่าตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง และสมาชิกเครือข่ายที่เข้ารบัการฝึกอบรมมจี านวนเท่าไหร ่ในส่วนของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางมีเครือข่ายในสื่อสังคมออนไลน์ 
คือ กลุ่มไลน์ สว.พบประชาชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และจะเชิญ
สมาชิกเครือข่ายของ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี หรือคนที่ฝึกอบรมไปแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ สว. 
พบประชาชนจังหวัดราชบุรี เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน และเพ่ือเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีและความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติไปด้วยกัน 
 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญงาน
ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.เป็นอย่างมาก ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ งานด้าน
ความมั่นคงยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น และขอชื่นชมว่า กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีได้มีโครงสร้างและจัดท า
แผนงานต่าง ๆ ในส่วนงานดูแลด้านความมั่นคงภายในประเทศค่อนข้างจะครอบคลุมในหลายมิติ  เพียงแต่
มิติด้านการเมืองยังไม่เห็นภาพเท่าที่ควรทั้งจากข้อมูลที่รายงานและจากเอกสาร เห็นว่าส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง คือ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ควรส่งเสริมและเผยแพร่ให้ เห็นถึงความส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการท ากิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ต้องท า
ควบคู่ทั้งเรื่องการเมืองการปกครอง สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นว่าโครงการ 
ไทยอาสาป้องกันชาติเพ่ือความมั่นคง (ทสปช.) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายและขยายผลได้  
ซึ่งเครือข่ายจะช่วยให้เสริมสร้างอุดมการณ์ ขยายความนึกคิดต่อการปกครองและสถาบันหลักของชาติ 
เพราะฉะนั้น กอ.รมน.ต้องออกไปท าความเข้าใจและรู้เท่าทันในการใช้สื่อที่มีอยู่หลากหลาย เพ่ือให้เยาวชน 
นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองความมั่นคงของชาติ และการที่จะต้องอยู่
ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานทหารอยู่หลายหน่วยงาน อาทิ กรมการ
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ทหารช่าง ขอให้แต่ละหน่วยงานร่วมมือกับ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประชาชน กอ.รมน. และกองทัพไทย   
 พันเอก ประยุทธ์ ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี น าเสนอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในการด าเนินงานของ กอ.รมน. มีกลไกหลักที่ใช้ คือ คณะกรรมการอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กอ.รมน. ซึ่งจะมีการประเมินภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงทุก ๆ ด้านในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีทั้ง ๑๐ อ าเภอ ๑๐๔ ต าบล และมีการจัดอันดับความ
เร่งด่วนของภัยคุกคามเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ส าหรับเรื่องสถาบันหลัก กอ.รมน.มีการขับเคลื่อนตาม
แผนงานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการจัดท าแผนด้านความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติในทุกต าบล
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความส าคัญในเรื่องความเห็นต่างของประชาชน มีการจัดเวทีปรองดอง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานพัฒนาชุมชน  นอกจากนี้ กอ.รมน.
ยังให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา โดย กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท าโครงการเพชรในตม โดยส่งนักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรฒ เมื่อจบมาแล้วจะมาบรรจุในพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี   
 การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑) การจัดที่ดินท ากินในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง  
 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอ าเภอสวนผึ้ง น าเสนอข้อมูลที่มีประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการ
ที่ดินท ากินของอ าเภอสวนผึ้ง ๔ เรื่อง คือ ๑) การบริหารจัดการที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของประชาชน 
เนื่องจากพ้ืนที่ของอ าเภอสวนผึ้งมีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๒๘,๐๐๐ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุมากถึง ๕๐๐,๐๐๐ไร่ ตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ท าให้มีข้อพิพาท
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ท าอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงของพี่น้องประชาชนกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ทั้งที่เป็นคนไทยและคนที่ไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมามีกระบวนการในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดิน 
การบริหารจัดการพ้ืนที่โดยหน่วยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ หรือหน่วยทหาร  
ซึ่งการแก้ไขในเรื่องนี้ว่าท าอย่างไรที่จะท าให้ปัญหาที่มีอยู่ ได้รับการยอมรับในแต่ละส่วนแล้วเดินหน้าไปสู่
การหาทางออกร่วมกัน ๒) การตรวจพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ดินใน 
ที่ราชพัสดุ จ านวน ๒,๕๔๑ แปลง เป็นเรื่องที่ค้างการด าเนนิการมานานพอสมควร ซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนและคนอยู่อาศัยในพื้นที่อ าเภอสวนผึ้ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ๓) ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐซึง่กระทบไปถึงปญัหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก
อ าเภอสวนผึ้งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามของอ าเภอท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนนวัตวิถี แต่โดยภูมิประเทศอ าเภอสวนผึ้งเป็นอ าเภอชายแดน ๑ ใน ๑๒๘ อ าเภอชายแดนทางบกซึ่งมี
ความส าคัญมาก โดยมี ๒ ต าบลที่อยู่ด้านตะวันตก คือ ต าบลสวนผึ้งและต าบลตะนาวศรี ตลอดแนว
ชายแดนระยะทาง ๕๓ กิโลเมตรของอ าเภอสวนผึ้งมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถเข้าออกได้ถึง ๑๑ ช่องทาง 
หน่วยก าลังที่ดูแลรักษาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารพราน ต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยเฉพาะกิจ  
ทัพพระยาเสือ ซึ่งท างานด้วยความยากล าบากในการเข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือควบคุมสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย คนต่างด้าว 
ที่จะลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้ต้องท างานอย่างหนักเพ่ือรักษา
ความมั่นคงโดยมีอ าเภอและสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสวนผึ้งเป็นหน่วยรับผิดชอบเขตชั้นใน มิติด้านความมั่นคง
คือหัวใจของการบริหารจัดการพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง และความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดขาย 
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ของอ าเภอสวนผึ้งก็เป็นเรือ่งส าคญัเชื่อมโยงมาถึงการบรหิารจัดการน้ าในพ้ืนที่ด้วย และ ๔) เรื่องความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่องสถานะและสัญชาติ เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน  
เป็นผู้ที่ไม่มีสถานะที่ชัดเจน มีคนที่ไม่ได้สถานะอย่างถูกต้องประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน และมีคนที่รอพิสูจน์
เพื่อให้ได้สัญชาติไทยอีกประมาณ ๙,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเรื่องสัญชาติเป็นการตรวจสอบเพื่อความมั่นคง
ไม่ใช่งานบริการ จึงขอน าเรียนให้วุฒิสภาได้พิจารณาประเด็นเรื่องสถานะสัญชาติของคนในประเทศไทยด้วย 
แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ความส าคัญมาตลอด แต่ในทางกลับกัน 
การสนับสนุนทรัพยากรบคุคลและเครื่องมือกลับลดลงสวนทางกบัภารกจิที่อ าเภอตอ้งท า วันนี้อ าเภอสวนผึง้
มีประชาชนประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน ที่ต้องพิจารณาอนุมัติ และอ าเภอตรวจสอบได้ไม่กี่รายและอีกกี่ปีถึงจะ
แล้วเสร็จ ในขณะที่ได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ได้ปีละ ๒,๐๐๐ ราย ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีบริบท
เชื่อมโยงกันอยู่ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินท ากิน น้ า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนา
คณุภาพชีวิตและรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขอให้นายอ าเภอได้สรุป
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจพิสูจน์ความชอบ
ด้วยกฎหมายของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ดินในที่ราชพัสดุ เรื่องการพิสูจน์สถานะและสัญชาติของบุคคล
ในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง เพ่ือน าเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าใช้การ
บริหารแบบทั่วไปเหมือนกับอ าเภออื่น ๆ  จะไม่สามารถท าได้ เพราะฉะนั้นต้องเสนอเป็นการบริหารแบบ
พิเศษ ทั้งนี้ ขอให้ทางอ าเภอสวนผึ้งได้ติดตามว่ายังมีอ าเภอชายแดนอื่น ๆ อีกหรือไม่ที่มีปัญหาเรื่องการ
บริหารจัดการการพิสูจน์สถานะและสัญชาติ เพ่ือจะได้น าส่งข้อมูลเหล่านี้เสนอไปยังกรมการปกครองว่า 
ต้องท าเป็นโครงการบริหารแบบพิเศษ เช่นเดียวกับเรื่องที่ดิน ได้เสนอให้ส่วนราชการทบทวนการใช้ที่ดิน
ของตัวเอง ไม่ใช่ยึดตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ นี้ และพยายามที่จะให้
แนะน าประชาชนว่าอย่าพิสูจน์สิทธิ์เลย แต่ควรหาวิธีการเสนอว่าที่ดินเหล่านั้นหน่วยงานราชการไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว ต้องพิสูจน์กันในประเด็นนี้ ชี้ให้รัฐบาลเห็นว่าเป็นทางแก้ปัญหา และขอให้ คทช.ได้ช่วย
ทบทวนประเด็นนี้ด้วย ชี้ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าที่ดินที่ส่วนราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
ควรน ามาจัดสรรให้ประชาชน เพราะไม่สามารถให้ประชาชนออกไปได้อยู่แล้ว แต่ท าอย่างไรให้ประชาชนได้
อยู่อย่างมั่นคง 
 นายศิริชัย  เรืองฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ที่ดินส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า จากข้อมูลที่นายอ าเภอสวนผึ้งน าเสนอ
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินท ากิน ขอชี้แจงใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การพิสูจน์สิทธิ์การถือ
ครองที่ดิน เป็นภารกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเช่นกัน ในการที่จะสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชนว่าหากมีการถือครองก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐแบบไหนจึงจะพิสูจน์ได้ แต่ทั้งนี้
ขั้นตอนที่ผ่านมาเหมือนเป็นการพิสูจน์ให้ได้ข้อมูลเท่านั้น ทางส านักงาน คทช. มีแนวคิดที่จะพัฒนา
กระบวนงานไปจนถึงว่าถ้าผลการพิสูจน์สิทธิ์และพิสูจน์แล้วว่าอยู่มาก่อน สามารถที่จะด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนงานในการพิสูจน์สิทธิ์ และ ๒) กรณีที่
ประชาชนไม่ต้องการพิสูจน์สิทธิ์ คือ ประชาชนคิดว่ามาอยู่หลังการประกาศเป็นที่ของราชการแน่นอนแล้ว 
สามารถเข้าช่องทางการจัดที่ดินให้ประชาชนได้ ซึ่งส านักงาน คทช. มีเครื่องมือในการด าเนินการ คือ มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการจัดที่ดินท ากินให้ประชาชน เป็นกลไกในระดับจังหวัด
ในการด าเนินการอยู่ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่เป้าหมาย ๙ พ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวน



๑๑ 
 
แห่งชาติ อาทิ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ป่าเขาบิน ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี พื้นที่ 
สปก. อาทิ สปก.หมายเลข ๑/๒๕๘ สปก.หมายเลข ๓๒๗ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ ๔ ต าบลหลุมดิน  
ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นที่ราชพัสดุ คทช.จังหวัดราชบุรียังไม่มีพื้นที่เป้าหมายที่เป็นที่ราชพัสดุ  
 นางสาวเฉลิมลักษณ์ ราชพลสิทธิ์ นายช่างส ารวจช านาญงาน ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
กล่าวว่า ธนารักษ์มีการจัดสรรที่ดินโดยการจัดใหเ้ช่าอยู่ที่อ าเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ 
คือพื้นที่ที่หน่วยงานทหารใช้ประโยชน์อยู่แล้วและมีส่งคืนพื้นที่บางส่วนมาให้ธนารักษ์จัดให้เช่า  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขอให้ธนารักษ์ไปศึกษาระเบยีบ
ของกรมธนารกัษ์เองว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ มีหลักเกณฑ์ว่าใช้ได้กี่ปี ถ้าไม่ใช้แลว้
ต้องส่งคืนอย่างไร เพื่อที่จะให้ส่วนราชการที่ใช้ประโยชน์ทีด่ินตามประกาศตา่ง ๆ  ไดท้บทวนการใช้ประโยชน์
ที่ดินว่าต้องใช้อยู่เท่าไหร่ แค่ไหน เพื่อที่จะได้เอาที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใชเ้อามาใชป้ระโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน  
 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมการ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขที่ดนิรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้นิง่ดดูาย มีความพยายามที่จะ
แก้ไขทุกวิถีทาง ซึ่งโครงการที่จะได้ยินกันบ่อย ๆ คือ One Map ซึ่งท ามา ๘ ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้เสร็จหมดแล้ว  
อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และขณะนี้อนุมัติไปแล้ว ๒๒ จังหวัด โครงการ One Map มีสองส่วนท่ี
ส าคัญ คือ (๑) การน าเส้นเขตที่ดนิของรฐัทั้งหมดที่อยู่ใน ๙ หน่วยงานระดบักรม ๕ กระทรวง มาท าเป็นเสน้
เดียวกัน  ซึ่งแต่เดิมมีความทับซ้อนกันไขว้กันไปมา ทุกหน่วยงานต่างมีกฎหมายของตัวเอง แต่ One Map 
จะท าให้เป็นเส้นเดียว (๒) การท าให้พ้ืนที่ที่เป็นของรัฐทั้งหมดมีเจ้าของเดียว ถ้าเป็นของกรมธนารักษ์ก็เป็น
ของกรมธนารักษ์เท่านั้น ไม่มีกรมป่าไม้ ไม่มีกรมอุทยานแห่งชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เดิมเคยพบว่ามีถึง  
๖ หน่วยงานของรฐัอยู่ในพื้นที่เดยีวกัน One Map เป็นโครงการที่รฐัมุง่แก้ปัญหาทีด่ิน แนวเขตที่ดนิของรฐัที่
ก าหนดมาแล้วชัดเจนมากขึ้น จะช่วยให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานะอะไร อยู่ในที่ดินของอะไร 
ประเภทไหน สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่ ถ้าได้ควรออกเอกสารสิทธิ์ไปเลย นอกจากนี้ รัฐบาลมีความ
พยายามแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  แต่เดิม คทช.มี 
คณะอนุกรรมการ ๙ คณะ คณะที่ ๙ คือ คณะอนุกรรมการ one map และต่อไปจะมีคณะที่ ๑๐ 
คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ และคณะที่ ๑๑ คณะอนุกรรมการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่ง
ภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทยถ่ายมาแล้ว ๕ ครั้ง และอยู่ระหว่างถ่ายครั้งที่ ๖ ครั้งแรกถ่ายปี พ.ศ. ๒๔๙๘ 
แต่ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ยังไม่มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการตรวจสอบบริเวณรอบ
ข้างเคียงกับคนในพ้ืนที่ว่าปู่ย่าตายายอยู่พ้ืนที่นี้หรือไม่ และใช้วิธีการเดินส ารวจของกรมที่ดิน จึงขอเรียนให้
ประชาชนทราบว่า ขณะนี้ที่ว่าท าไมการตรวจสอบสิทธิ์ถึงยังติดขัด เพราะว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ตามพระราช
กฤษฎีก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ นั้น ไม่มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ต้องเป็นหน้าที่ของ คทช. คณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และคณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ถ้า One Map เสร็จแล้ว คทช. ก็จะสามารถแบ่งพ้ืนที่ให้กับประชาชน และเมื่อพ้ืนที่ของรัฐเหลือแค่
หน่วยงานเดียว ประชาชนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานนั้นก็ใช้กฎหมายของหน่วยงานนั้นแก้ปัญหา ขณะนี้ 
One Map อนุมัติไปแล้ว ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๑๑ จังหวัด เป็น ๒๒ จังหวัด กลุ่มที่ ๓ ด าเนินการเสร็จแล้ว  
อยู่ระหว่างน าเสนอ ครม. กลุ่มที่ ๔ ด าเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว ส่วนจังหวัดราชบุรีจะอยู่ในกลุ่มที่ ๖ คงต้อง
เป็นการพิจารณาของรัฐบาลหน้า คิดว่าโครงการ One Map นี้ก็จะด าเนินการตอ่ไป เมื่อคณะรัฐมนตรอีนมุตัิ
แล้ว ในมติคณะรัฐมนตรีจะระบุให้หน่วยงาน ๙ หน่วยงานที่มีพ้ืนที่ของรัฐไปด าเนินการแก้ไขแนวเขตตามที่ 



๑๒ 
 
One Map ก าหนด เมื่อแก้ไขแนวเขตในแผนที่แนบท้ายเรียบร้อยแล้วก็จะใช้แนวเขตนั้นเป็นหลักในการจัด
ที่ดิน  
 นายเฉลา พวงมาลัย กรรมการ กล่าวว่า เสนอขอให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
อ าเภอสวนผึ้งเฉพาะกิจขึ้นมา โดยน าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน 
 ๒) การบริหารจดัการน้ าในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง 
 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี น าเสนอข้อมูลการบริหาร
จัดการน้ าในพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี ๑๐ อ าเภอ มีพ้ืนที่การเกษตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ชลประทาน
ประมาณ ๘ แสนไร่ อยู่ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ ด าเนินสะดวก วัดเพลง และอ าเภอเมือง
ราชบุรี ส าหรับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นการบริหารจัดการน้ าเพื่อกัก
เก็บน้ าในฤดูแล้งและชะลอน้ าเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ๑ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวาย มีความจุ ๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันมีน้ า ๘๘% เป็นอ่างเก็บน้ าเพื่อท าประปา มีครัวเรือนรับผลประโยชน์ ๑,๑๑๓ ครัวเรือน ส่วนที่เป็น
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๒๗ แห่ง จะมีอ่างเก็บน้ า ๑๖ แห่ง ฝายทดน้ า ๑๑ แห่ง มีความจุรวม ๘.๔ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ าอยู่ ๘๖% มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ ๑๖,๗๑๐ ไร่  ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
ครัว ๑,๒๗๘ ครัวเรือน ซึ่งโดยสภาพพ้ืนที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่ได้รับการบูรณาการจากส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค ๗ จัดท าเป็นระบบอ่างพวงจากอ่างเก็บน้ า ระบบชลประทานท าการเชื่อมต่อท่อเป็นอ่างพวง  
ในอ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวายสามารถที่จะผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยมะหาด อ าเภอบ้านคา ผ่านลงมาที่อ่างเก็บน้ า
ห้วยกระชาย และส่งผ่านลงมาที่อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวายได้ มีอัตราสูงสุดถึง ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
และในช่วงที่อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวายขาดแคลนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยมะหาดสามารถผันน้ าลงมาช่วยได้  
 ส าหรับงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตอ าเภอสวนผึ้ง  ตามแผนปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กรม
ชลประทานมีโครงการขนาดกลาง ๕ แห่งที่จะด าเนินการในเขตอ าเภอสวนผึ้ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบ้านหนอง
ตาดั้ง ต าบลตะนาวศรี สามารถเก็บน้ าเพ่ิมได้ประมาณ ๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ าบ้านด่านพร้อม
ระบบส่งน้ าต าบลสวนผึ้ง ความจุน้ าประมาณ ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารทดน้ า ๒ แห่ง คือ อาคาร 
ทดน้ าบ้านสวนผึ้ง  ต าบลสวนผึ้ง อาคารทดน้ าบ้านด่านพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลป่าหวาย  และระบบส่งน้ า  
๑ แห่ง คือ ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารทดน้ าบ้านสวนผึ้ง ต าบลสวนผึ้ง อีกส่วนหนึ่ง
จะเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ได้แก่ ฝายทดน้ า ๕ แห่ง คือ ฝายทดน้ าห้วยคอกหมูบน ฝายทดน้ า
บ้านบ่อเก่าบน ฝายทดน้ าน้ าตกบ่อหวี  ฝายทดน้ าห้วยโคท่า ต าบลตะนาวศรี และฝายทดน้ าช่องตะโกปิด
ทอง ต าบลสวนผึ้ง แก้มลิง ๑ แห่ง คือ แก้มลิงห้วยรวก ต าบลป่าหวาย และระบบส่งน้ า ๑ แห่ง คือ ระบบสง่
น้ าฝายห้วยบ่อคลึง ต าบลสวนผึ้ง ทั้งนี้ เพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกัก รวม ๔๙.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวม ๖๕,๙๓๐ ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ ๙๐๓ ครัวเรือน ซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่จะเพียงพอไว้ใช้
เป็นประโยชน์กับพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นแผนงานโครงการที่กรมชลประทานได้ด าเนินการวางแผน
ไว้แล้ว บางส่วนอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสม บางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ  
แต่โครงการส าคัญคือโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านหนองตาดั้ง ซึ่งมีการให้มาแก้ไขทบทวนเรื่องพื้นที่ที่จะจัดสรร
ที่ดินทดแทนให้กับผู้ที่จะต้องเคลื่อนย้ายจากถิ่นฐานออกไป ซึ่งประเด็นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ตั้ง
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ าหนองตาดั้ง โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธานคณะท างาน ได้มีการด าเนินการลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจและหาแนวทางขับเคลื่อนให้
โครงการนี้ด าเนินการได้ต่อไป  



๑๓ 
 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า จากแผนงานของโครงการชลประทาน
ราชบุรีที่ได้น าเสนอ ขอให้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้กล่าวถึงประเด็นภัยแล้ง ได้พิจารณาโครงการแผนงานของชลประทาน 
ด้วยว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาของท่านได้หรือไม่ และในระหว่างที่ชลประทานยังด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ 
นายอ าเภอจะสามารถผลักดันให้เกิดฝายน้ าล้นก่อนได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณ อาจเริ่มจากการ
ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ทุกคนช่วยกันท าฝายเก็บน้ าไว้ จึงขอสอบถามนายอ าเภอว่าจะเริ่มต้นท าได้
หรือไม่ และท าเมื่อไหร่ อย่างไร 
 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอ าเภอสวนผึ้ง กล่าวว่า การสร้างฝายในลักษณะของแม่น้ าภาชีไม่น่าจะ
ด าเนินการได้ ถึงด าเนินการได้แต่ฝายอยู่ไม่ได้ เพราะเมื่อถึงช่วงน้ าหลากฝายก็จะพังหมด เพราะล าน้ าภาชี 
มีความแรง มีการพังทลายของตลิ่งสูงมาก แต่ในล าน้ าจะมีน้ าตลอด ถ้าท าเป็นฝายชะลอน้ าจะเป็นการท าแค่
ชั่วคราวเท่านั้น โดยท าเพ่ือที่จะกักเก็บน้ าไว้ด้านบน ท าแบบไล่ลงมาเป็นขั้นบันไดให้น้ าไหลทิ้งไปน้อยที่สุด 
แต่ปัญหาของอ าเภอสวนผึ้งจะเป็นการบริหารจัดการน้ า คือ ไม่สามารถเก็บน้ าปริมาณมากเอาไว้ใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้งและรักษาป่าต้นน้ าให้อุดมสมบรูณ์อย่างที่ควรจะเป็นได้ สิ่งที่ควรแก้ไข คือ ต้องสร้างอ่าง
เก็บน้ าตามแผนงานของโครงการชลประทานราชบุรี หากมีอาคารทดน้ าในเขตอ าเภอสวนผึ้งก็จะสามารถท า
ให้การบริหารจัดการน้ ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
 นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ กรรมการ กล่าวว่า เรื่องอ่างพวงที่เป็นโครงการพระราชด าริ ถ้าจะมี
การฟ้ืนฟูเส้นทางน้ าตามแนวที่พระองค์ท่านได้วางแหล่งน้ าไว้อยู่แล้ว ก็ขอให้มีการลอกคลองและปรับปรุง
เส้นทางน้ าเหล่านี้ด้วย และจะใชง้บประมาณมากน้อยเพียงใด หากไม่มากเกินไป ขอให้ท าเป็นแผนและส่งให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาเส้นทางน้ าเดิมเพ่ือที่ประชาชนจะได้มีแหล่งน้ าไว้ใช้ใน
เบื้องต้นได้  
 ๓) แนวทางการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพ้ืนที่ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง 
 นางพรไสว ชุ่มบุญชู ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี น าเสนอแนวทางในการด าเนินงานการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน
พ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี เดิมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองมะค่า ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นกลุ่ม
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งในพ้ืนที่แห่งนี้ เริ่มก่อตั้งจาก
สมาชิก ๑๘ ราย ท ากิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หัตถกรรม สาวเส้นไหม ส่งเส้นไหมจ าหน่าย ให้มูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน ต่อมามีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น ๒๔ ราย พื้นที่
ปลูกหม่อน ๙๐ ไร่เศษ รับแผ่นไข่ไหมพันธุ์ไทยและพันธุ์ไทยลูกผสม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖๐ แผ่น 
เฉลี่ยเดือนละ ๑๔ แผ่น มีผลผลิตเส้นไหมส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อปี จ านวนรวมกว่า ๒๙๐ กิโลกรัม 
สร้างรายได้ ๑๐๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี โดยเกษตรกรท าอาชีพนี้ร่วมกับการปลูกมัน
ส าปะหลัง และเลี้ยงสัตว์ บางคนประกอบอาชีพเลี้ยงไหมเพียงอย่างเดียว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ริเริ่ม
ด าเนินการน าหม่อนผลสดมาปลูก เพ่ือเป็นอาชีพเสริม โดยมีมาตรฐานการปลูกหม่อน ในมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ที่ปลอดภัย (GAP) มีการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่ม ตามความต้องการของ
ตลาด มีทั้งสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเลี้ยงไหมเดิม และสมาชิกใหม่ รวม ๔๑ ราย พื้นที่ปลูกหม่อนผลสด ๘๐ ไร่
เศษ ผลผลิตหม่อนผลสดในปัจจุบัน รวมประมาณ ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี ท าให้เกษตรกรมีรายได้ ๑๐,๐๐๐-
๕๐,๐๐๐ บาท/ราย/เดือน  



๑๔ 
 
 ในการด าเนินงาน กลุ่มมีปัญหาและอุปสรรคที่มีในการด าเนินงาน คือ ๑) ความแห้งแล้ง ขาดแคลน
น้ าในฤดูแล้ง ทางกลุ่มจึงมีความต้องการระบบน้ าบาดาลและเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ใช้สูบน้ า
เพื่อดูแลแปลงหม่อนของสมาชิก ๒) ปัญหาด้านที่ดิน ซึ่งพ้ืนที่ปลูกหม่อนของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นที่ดินแบบ 
ภ.บ.ท.๕ ซึ่งเป็นปัญหาในการรับการสนับสนุน และเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ๓) ปัญหาการขาด 
ตู้แช่หม่อนแช่แข็งรอจ าหน่าย ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนห้องเย็น ๔) ตลาดรับซื้อยังแคบอยู่ และการรับซือ้
ไม่แน่นอน ต้องการให้บริษัทหรือผู้ประกอบการด้านการแปรรูป จากเดิมพืชตระกูลเบอร์รี่เป็นวัตถุดิบ  
หันมาใช้มัลเบอรี่ เป็นวัตถุดิบ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย
ภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสด และ ๕) ปัญหาเรื่องการขาดเงินทุน
ในการปรับปรุงโรงคัดบรรจุ และสถานที่แปรรูป ให้ผ่านมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ซึ่งต้องท าให้ห้องและ
วัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า จากปัญหาและข้อเสนอแนะของ
กลุ่มหม่อนเลี้ยงไหมฯ ท่ีต้องการเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกองกลางของกลุ่ม เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การสูบน้ าให้กับแปลงปลูกหม่อน ขอฝากให้พลังงานจังหวัดราชบุรีรับไปด าเนินการให้ช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรหรือจะเสนอเป็นโครงการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก็ได้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลน
น้ าของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวสรุปว่า การลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพียงแต่วุฒิสภาไม่ใช่
ผู้บริหารและไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่วุฒิสภาจะเป็นสะพานน าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ขอฝากให้จังหวัดราชบุรีน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ไปพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนตามหน้าที่และอ านาจ ๔ ประเด็น คือ ๑) เรื่องการส่งเสริมพลังงานทดแทน 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนมาก เพียงแต่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
เป็นผู้เสนอโครงการต้องรับทราบและเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่า 
ท าอย่างไรให้ส่วนราชการที่มีข้าราชการในอ าเภอ ต าบล เข้ามาช่วยส านักงานพลังงานจังหวัดในการ
ประสานงานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าใจและยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ และขอให้
ส านักงานพลังงานจังหวัดจัดท าข้อมูลว่าตั้งแต่เริ่มมีโครงการนี้ จังหวัดเสนอไปกี่โครงการ ได้รับอนุมัต ิ
กี่โครงการ งบประมาณเท่าไหร่ และโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือที่จะได้น าข้อมูล
เหล่านี้ไปตั้งกระทู้ถาม และจะไปหาค าตอบมาให้ท่านทราบ และคิดว่าท าอย่างไรจะให้วงเงินจัดสรรของ
กองทุนที่ลดลงเหลือเพียงปีละ ๑๐ ล้านบาท ให้กลับมาเป็น ๒๕ ล้านบาท ตลอดจนระเบียบข้อกฎหมาย 
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง ๒)  แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอให้ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ได้สรุปสถานการณ์ว่าขณะนี้ 
มีความน่าเป็นห่วงหรือไม่อย่างไร มีผู้ไม่หวังดีหรือไม่อย่างไร มีเครือข่ายของ กอ.รมน.เท่าไหร่และประโยชน์
ที่ได้รับจากเครือข่ายเหล่านี้อย่างไร และฝากกลุ่มไลน์ สว.พบประชาชนราชบุรี เพ่ือให้เครือข่ายที่สนใจ
สามารถเข้ากลุ่มไลน์นี้เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน ๓) การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง 
ขอฝากให้โครงการชลประทานราชบุรีจัดท ารายละเอียดฝายทดน้ าแต่ละแห่งว่ามีแผนด าเนินงานอย่างไร 
ฝายมขีนาดกว้างยาวเท่าไหร่ และจะเริ่มเมื่อไร อย่างไร และนอกจากรองบประมาณแล้ว สามารถด าเนินเอง
หรือร่วมกับชุมชนได้หรือไม่ และ ๔) เรื่องการจัดที่ดินท ากิน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของอ าเภอสวนผึ้ง ขอฝากไป
ยังส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีว่าท าอย่างไรที่จะ



๑๕ 
 
แก้ปัญหาในส่วนนี้ให้ได้ ต้องให้ส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของรัฐในขณะนี้  ไม่ว่าจะเป็น 
ที่ราชพัสด ุที่สาธารณประโยชน์ ที่ป่าไม้ ที่กรมอุทยาน ที่ทหาร ได้ทบทวนการใช้ประโยชน์ของตนเองวา่ยงัมี
ความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ที่ดินมากน้อยเพียงใด ส่วนไหนที่เห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วควรส่งคืนเพ่ือ
น ามาสนองจัดสรรหรือแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นที่ผู้แทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดราชบุรี” (ตามแนบ) 

การลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มวสิาหกิจชมุชนกลุ่มปลกูหม่อนเลี้ยงไหมต าบลทา่เคย  
 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต าบลท่าเคย หมู่ ๙ ต าบลท่าเคย 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
น าโดยนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๓ และ
ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี  
ลงพ้ืนที่รับฟังการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต าบลท่าเคย โดยมี น ายอังกูร  
ศีลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสมพร แก้วคนตรง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การ
ต้อนรับ พันเอก สมชาย ดวงสวัสดิ์ ผู้ดูแลกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต าบลท่าเคยในระยะเริ่มต้น บรรยายสรุป
การด าเนินงาน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต าบลท่าเคย เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในโครงการ
ศิลปาชีพ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ที่ทรงมีพระราชด าริที่จะฟ้ืนฟูผืนป่าและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้ส่งเสริมเพ่ือให้ราษฎรมีรายได้ มีอาชีพมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งยังช่วยลดการตัดไม้
ท าลายป่า ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างอาชีพให้เกษตรกรมานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว 
โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงสาวเส้นไหม และน าเส้นไหมรวมถึงผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่าง ๆ ส่งไปยังพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และจะมีการปันผลเงินให้แก่สมาชิก 
ทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมการแปรรูปหม่อนไหม อาทิ น้ าหม่อน 
หม่อนหยี สาคูไส้หม่อน ตัวไหมทอด และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง โดยมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบรุี 
เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต าบลท่าเคยต้องการความช่วยเหลือและต้องการ 
การสนับสนุนด าเนินการ อาทิ วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม (จ่อเลี้ยงไหม) เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือปรับปรุงห้องแปรรูป ตู้แช่แข็ง เป็นต้น รวมทั้งต้องการขยายผลและผลักดันกลุ่ม 
ยุวเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อให้เสริมสร้างอาชีพให้เยาวชนได้มีรายได้ 

คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ได้สืบสานพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง สร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
พัฒนาเยาวชนให้เป็นยุวเกษตร รวมทั้งท าให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร สร้าง
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ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ลงพื้นที่ไปสู่การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

โอกาสนี้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้มอบเงินเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และนางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ ได้มอบโล่ 
"วุฒิสภา ศรัทธาความดี" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ให้แก่ นางสมพร แก้วคนตรง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมต าบลท่าเคย จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       แบบสอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๖๓.๓ 
หญิง ๓๖.๗ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
- 

๑๓.๓ 
๒๖.๗ 
๔๐ 
๒๐ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
 ๖.๗ 
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ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 
มัธยมศกึษา ๑๖.๗ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๖.๗ 
ปริญญาตร ี ๖๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๑๐ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๓๓.๓ 
๑๐ 

๑๓.๓ 
๓๕ 
๘.๓ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๖.๖ 
๓๖.๖ 
๒๕ 

๔๑.๖ 
- 

         ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๕.๖ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน 
ระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๗๕.๖ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๓. ร้อยละ ๖๘.๔ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการด าเนิน 
ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๕ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๒. ร้อยละ ๖๓.๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. ร้อยละ ๕๕.๖ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
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ข้อเสนอแนะ   
 ๑. ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท าการเกษตรของประชาชน ให้มีเพ่ือให้ประชาชนมีหลักทรัพย์ที่
มั่นคงถาวรในอนาคต 
 ๒. ขอให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งมีแค่ ๔ อ าเภอ
ของจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีอ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพราะพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 
ท าให้ประชาชนอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอจอมบึง ไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินท ากินมาอย่างยาวนาน 
 ๓. ขอให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยาบ้า) ซึ่งปัจจุบันนี้เยาวชนเข้าถึงง่ายมาก เนื่องจากราคาถูก  
 ๔. ล าน้ าภาชีมีน้ าน้อยและแห้งมาก ขอให้กรมทรัพยากรน้ าภาค ๗ สร้างอ่างหรือฝายกักเก็บน้ าเป็น
ระยะๆ  
 ๕. ขอให้ขยายไหลถ่นนบริเวณตลาดชมุชนท่องเที่ยวอ าเภอสวนผึง้ 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี อาทิ ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัดราชบุรี เกษตร
จังหวัดราชบุรี สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ส านักงานชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดราชบุรี 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ า โครงการชลประทานราชบุรี นายอ าเภอสวนผึ้ง 
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว อ าเภอสวนผึ้ง ผู้ประกอบการบัววัฒนารีสอร์ท 
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ขา่ว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวดัราชบุรี และสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สวท. ราชบุรี  
 ๘.๓ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 



๑๙ 
 
 ๘.๔ เชิงเวลา 
                          เหมาะสม   ไม่เหมาะสม            อืน่ ๆ .......................... 
        

  ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ 
    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๙. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

------------------------------------ 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี 

---------------- 
ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 
 
 



๒๑ 
 

 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต าบลทา่เคย อ าเภอสวนผึ้ง
จังหวดัราชบรุ ี

 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 



๒๓ 
 

 
---------------------------------- 


